

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ความเป็นมา

๑. อนุสนธิ มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) จัดให้มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ซึ่งภายหลังจากพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลบังคับใช้ ได้มีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาแล้วจำนวน ๑๒ ครั้ง (พ.ศ. ๒๕๕๑- ๒๕๖๒) มีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ได้มีฉันทมติไปแล้ว รวม ๘๕ มติ

๒. ในการสนับสนุนให้มีการนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) ตามคำสั่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เป็นประธาน มีนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา และประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข ประธานอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง สุขภาพสังคมและสุขภาวะ เป็นรองประธานกรรมการ ร่วมกับคณะกรรมการจากองค์กร หน่วยงาน และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒๐ คน มีเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ รองเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

เพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สามารถประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง จนสามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม คมส. จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จำนวน ๒ คณะ คือ

๑) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข ที่มี นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ เป็นประธานอนุกรรมการ

๒) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคมและสุขภาวะ ที่มี นางทิพย์รัตน์ นพดารมย์ เป็นประธานอนุกรรมการ

๓. จัดทำแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยมี

๓.๑ วัตถุประสงค์: เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

๓.๒ ยุทธศาสตร์: การสานพลังความร่วมมือ (Synergy) เป็นการทำงานแบบเครือข่ายที่เน้นการเสริมพลังทางบวก ให้เกิดการต่อยอดงานและสร้างคุณค่าในการทำงานให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรมและมีพลัง

1 ๓.๓ หลักการทำงาน ได้แก่ การสร้างตัวอย่าง (Demonstration) การหนุนเสริมการทำงาน  
2 (Encouragement) การสร้างเครือข่าย (Networking) การสร้างแรงจูงใจ (Motivation: appreciation:  
3 recognition) การจัดการความรู้ (Knowledge management) การสื่อสารสังคม (Social communication) การ  
4 ใช้ระบบข้อมูล (Information system) การบูรณาการการทำงานข้ามหน่วยงาน องค์กร ข้ามภาคส่วน  
5 (Integration) ซึ่งหลักการทำงาน ๘ ข้อข้างต้นอาจเรียกเป็น “DENMarKSII”

6 ๓.๔ กลไกการทำงานขับเคลื่อน: คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตาม  
7 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คสมส.) คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนมติสมัชชา  
8 สุขภาพแห่งชาติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

9 และมีการสนับสนุนการจัดเวทีนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงาน  
10 องค์กร และภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมติสมัชชาสุขภาพฯ رأيมติ และการร่วมกันหาแนวทางการ  
11 ขับเคลื่อน การจัดการกับอุปสรรคและข้อจำกัดต่างๆ การสนับสนุนการขับเคลื่อนมติฯ ของหน่วยงาน องค์กร  
12 ภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

13 ๔. สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มีมติให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพ  
14 แห่งชาติ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทุกครั้ง โดยในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓  
15 พ.ศ. ๒๕๖๓ สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีมติให้มีการรายงานผลการขับเคลื่อนมติจากการประชุมสมัชชา  
16 สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๓ มติ ได้แก่

17 ๑) สมัชชาสุขภาพ ๑๑ มติ ๑ การร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสภาวะ  
18 สุขภาพดีอย่างยั่งยืน (Co-Creating Public Spaces for Healthy Cities Towards Sustainable  
19 Development)

20 ๒) สมัชชาสุขภาพ ๑๑ มติ ๓ ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค  
21 ไม่ติดต่อ (Health Literacy for NCDs Prevention and Management)

22 ๓) สมัชชาสุขภาพ ๑๑ มติ ๔ การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรม (Consumer  
23 Protection in Dental Services)

24

## 25 ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

26 สืบเนื่องจากสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ได้มีฉันทมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่  
27 ที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๔ มติ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีข้อเสนอให้รายงานการติดตาม  
28 ความก้าวหน้าการดำเนินงานในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ มติ  
29 ข้างต้น สำหรับมติ ๑๑.๒ ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสภาวะเด็ก (E-Sports: Social  
30 Responsibility for Child Health) ด้วยเป็นข้อเสนอเร่งด่วนจึงได้กำหนดให้รายงานการติดตามความก้าวหน้า  
31 ในการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้รายงานเสร็จสิ้นแล้ว

32 ○ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  
33 ได้มีมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเสนอต่อ  
34 คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งให้แจ้งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแก่หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องได้  
35 ทราบเพื่อพิจารณาประกอบการดำเนินงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องต่อไป

1           ○ คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติรับทราบมติสมัชชา  
2 สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการตาม  
3 มติฯ ที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับงบประมาณในปี ๒๕๖๓ และปีงบประมาณต่อไป ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
4 ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

5

6           **๕. สมัชชาสุขภาพ ๑๑ มติ ๑ การร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะ**  
7 **สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Co-Creating Public Spaces for Healthy Cities towards Sustainable**  
8 **Development)**

9           มีความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ทั้งในระดับนโยบายและ  
10 ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ ดังนี้

11           **๑) สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ**

12           ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ได้มีการจัดทำแผนแม่บทเพื่อ  
13 ขับเคลื่อนเป้าหมายให้บรรลุตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติฯ มีทั้งสิ้น ๒๓ แผนแม่บท ซึ่งมีผลผูกพันต่อ  
14 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
15 งบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ  
16 ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ  
17 เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน

18           แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวนรวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย (๑) ความมั่นคง  
19 (๒) การต่างประเทศ (๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที่ยว (๖) พื้นที่  
20 และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ  
21 ขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม  
22 (๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  
23 (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกัน  
24 ทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน (๑๙) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและ  
25 ประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการ  
26 ยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม

27           ซึ่งในแต่ละแผนแม่บทฯ จะมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่สาธารณะที่แตกต่างกัน  
28 ไปตามเป้าหมายหลักของแผนฯ อาทิ

29           ■ **แผนแม่บทฉบับที่ ๖ ประเด็น “พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ”** เป็นแผนงานจัด  
30 ระเบียบและพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ที่กำหนดความต้องการจะเพิ่มพื้นที่สาธารณะต่อประชากร  
31 โดยเน้นความสอดคล้องต่ออัตลักษณ์ ความหลากหลาย และศักยภาพของเมือง โดยใน ๕ ปีแรกจะเริ่ม  
32 ดำเนินการในเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจก่อน ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัด  
33 เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ภูเก็ต และเขต EEC ในช่วงปีที่ ๖-๑๐ จะดำเนินการในเมืองรอง ได้แก่ จังหวัด

1 เชียงราย กาญจนบุรี อุทัย พิษณุโลก นครราชสีมา หนองคาย มุกดาหาร และในช่วงปีที่ ๑๑-๑๕  
2 จะดำเนินการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี น่าน อุตรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ นครสวรรค์ สระบุรี

3 ■ แผนแม่บทฉบับที่ ๑๓ ประเด็น “การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี” มี  
4 แผนงานย่อยในเรื่อง การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ซึ่ง  
5 หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินงาน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ  
6 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็นการปรับปรุง  
7 กฎหมาย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการมีสุขภาวะที่ดี เช่น ปรับปรุงกฎหมายผังเมืองให้มีพื้นที่  
8 สวนสาธารณะ

9 ■ แผนแม่บทฉบับที่ ๑๔ ประเด็น “ศักยภาพการศึกษา” มีสาระสำคัญผลักดันให้มี  
10 การใช้ประโยชน์จากสถานที่ที่มีอยู่ในชุมชน เช่น สถานศึกษา เพื่อปรับปรุงต้นแบบศูนย์กีฬาและนันทนาการ  
11 ประจำชุมชน

12 ■ แผนแม่บทฉบับที่ ๑๕ ประเด็น “พลังทางสังคม” เป็นแผนงานที่มุ่งพัฒนา  
13 ศักยภาพองค์กรชุมชนให้สร้างพื้นที่สาธารณะในระดับตำบลและจังหวัด ซึ่งหมายถึงการเป็นพื้นที่สำหรับการ  
14 พุดคุยปรึกษาหารือและพื้นที่กลางในการใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน โดยมีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
15 (พอช.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

16 ■ แผนแม่บทฉบับที่ ๑๕ ประเด็น “การเติบโตอย่างยั่งยืน” มีแผนงานย่อยที่  
17 สนับสนุนให้มีการสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อการเรียนรู้ในชุมชนเมือง มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง  
18 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม

## 19 ๒) กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

20 ได้ประกาศใช้ “พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒” เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม  
21 ๒๕๖๒ โดยมีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการปรับปรุงทุก ๕ ปี ให้สอดคล้องกับ  
22 นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ และสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม สำหรับใช้เป็น  
23 เครื่องมือในการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ใช้เป็นกรอบชี้้นำการพัฒนาทาง  
24 กายภาพในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง ระดับชนบท ควบคุมและกำกับการพัฒนาให้  
25 เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ เพื่อให้มีหรือทำให้ดียิ่งขึ้นในด้านความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์  
26 ในทรัพย์สิน การคมนาคมขนส่ง ความปลอดภัยของประชาชน สวัสดิภาพของสังคม การป้องกันภัยพิบัติ  
27 การป้องกันการขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่งผลให้ประเทศเกิดการพัฒนาและประชาชนมีความเป็นอยู่  
28 ที่ดี ทั้งนี้ พ.ร.บ.การผังเมือง ฉบับใหม่ เป็นการปฏิรูปการผังเมืองทั้งระบบ ทำให้การบริหารจัดการผังเมือง  
29 มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ ตั้งแต่ระบบประเทศสู่ระดับเมืองหรือ  
30 ชุมชน ทำให้การใช้ประโยชน์ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้มีมาตรการทางกฎหมายและ  
31 สภาพบังคับให้การบริหารจัดการผังเมืองอย่างเป็นระบบตามกลไกและกระบวนการที่กำหนดไว้  
32 อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการผังเมืองสามารถชี้้นำ  
33 การพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างแท้จริง

1 ในภาพรวม ได้ปรับประเภทของผังเมือง จากเดิมมี ๒ ประเภท ได้แก่ ผังเมืองรวมและ  
2 ผังเมืองเฉพาะ ออกเป็น ๒ กลุ่ม ๕ ประเภท คือ ๑) ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ประเภท  
3 ได้แก่ ผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค และผังนโยบายระดับจังหวัด ๒) ผังกำหนดการใช้  
4 ประโยชน์ที่ดิน แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ และกระจายอำนาจในการวาง  
5 และจัดทำผังเมืองให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่าน  
6 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน โดยมีคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติเป็น  
7 ผู้กำหนดนโยบาย-ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในภาพรวม และมีคณะกรรมการผังเมืองและ  
8 คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเป็นผู้กำกับดูแลหน่วยงานภาครัฐให้ปฏิบัติตาม

9 ซึ่งในผังเมืองเฉพาะ กำหนดให้มี (๑) แผนผังแสดงรายละเอียดของกิจการ  
10 สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการ สาธารณะ ตามโครงสร้างพื้นฐาน (๒) แผนผังแสดงที่โล่ง  
11 (๓) แผนผังแสดงพื้นที่สีเขียวและพื้นที่อนุรักษ์ และมีข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในเรื่องของที่โล่ง  
12 เพื่อการนันทนาการและการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมใน ๖ ประเภท โดยประเภท ล.๑ ได้แก่  
13 สวนสาธารณะ สนามกีฬา ศูนย์เยาวชน สนามกอล์ฟ และอื่นๆ ทั้งยังมี มาตรการควบคุมความหนาแน่น  
14 การใช้ที่ดิน ในรูปของ FAR (Floor Area Ratio) และ OSR (Open Space Ratio) ที่เป็นการจัดให้มีพื้นที่  
15 โล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อส่งเสริมพื้นที่โล่งสาธารณะภายใน  
16 เมือง เพื่อประโยชน์ สาธารณะหรือสวนสาธารณะ จะได้รับสิทธิให้มีอัตราส่วนของพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน  
17 (FAR) เพิ่มขึ้น โดยพื้นที่อาคารส่วนเพิ่มต้องไม่เกิน ๕ เท่าของพื้นที่โล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ  
18 สวนสาธารณะ ทั้งนี้อัตราส่วนของพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินจะเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐

### 19 ๓) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

20 มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
21 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ดังนี้

22 ๑) โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมหามงคล พระราชพิธี  
23 บรมราชาภิเษก เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างสภาพแวดล้อมสีเขียวที่  
24 เปรียบเสมือนปอดของชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีสถานที่สำหรับทำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ และออก  
25 กำลังกาย มีจำนวนสวนหย่อม/สวนสาธารณะที่เข้าร่วมโครงการ ๒,๒๘๐ แห่ง ใน ๗๖ จังหวัด

26 ๒) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น “สนาม  
27 เด็กเล่น สร้างปัญญา” โดยขอจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  
28 ที่มีความประสงค์และมีความพร้อมในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๖๗ แห่งๆ ละ  
29 ๑๗๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๑๕,๓๘๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ดำเนินการสร้างสนามเด็ก  
30 เล่นสร้างปัญญา ๒,๖๔๑ แห่ง ใน ๒,๑๔๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน ๗๕ จังหวัด มีจังหวัดที่ดำเนินการ  
31 สร้างครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจำนวน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง จังหวัด  
32 สตูล และจังหวัดสระบุรี

1                                    ๓) ในแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local  
2 Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๓ ด้าน ๔ การบริการสาธารณะ ได้มีการกำหนดกิจกรรม  
3 ที่เกี่ยวข้องในข้อต่างๆ ดังนี้

4                                    - ข้อ ๑๐๑ ร้อยละของสถานที่สาธารณะ ที่อยู่ในการดูแล รักษา หรือบริหาร  
5 จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินงานด้านอารยะสถาปัตย์ (Universal Design) เช่น ทาง  
6 เท้า สวนสาธารณะ ตลาด สถานบริการสาธารณสุข สถานธนาภิบาล สำนักงานเทศบาล อาคาร หอประชุม  
7 ห้องสมุด เป็นต้น

8                                    - ข้อ ๑๓๙ จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ  
9 จัดให้มี เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬาหรือออกกำลังกาย โดยให้นับรวมสนามกีฬาของโรงเรียนใน  
10 สังกัด องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นด้วย แต่ถ้าเป็นโรงเรียนที่ไม่ได้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่  
11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม หรือสนับสนุน เช่น การพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา สามารถนับรวม  
12 ได้

13                                    - ข้อ ๑๔๐ จำนวนของลานกีฬา/สนาม กีฬาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
14 ที่ประชาชนสามารถใช้เล่นกีฬาและ นันทนาการได้ตลอดทั้งปี

15                                    - ข้อ ๑๔๔ การสนับสนุนหรือจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว  
16 หรือสวนสาธารณะ ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

17                                    - ข้อ ๑๗๔ จำนวนกิจกรรมที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อส่งเสริม  
18 การอนุรักษ์ พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

19                                    ๔) กรุงเทพมหานคร

20                                    จากวิสัยทัศน์กรุงเทพมหานคร ที่จะไปให้ถึงการเป็น “มหานครแห่งเอเชีย  
21 ในปี ๒๕๗๕” ประกอบด้วย ประเด็นวิสัยทัศน์ ๖ ด้าน ได้แก่ (๑) มหานครปลอดภัย (๒) มหานครสีเขียว  
22 สะดวกสบาย (๓) มหานครสำหรับทุกคน (๔) มหานครกะทัดรัด (๕) มหานครประชาธิปไตย และ  
23 (๖) มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ ได้ถูกแปลงเป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี  
24 (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๗๕) เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุตามเป้าหมาย

25                                    การพัฒนาพื้นที่สาธารณะจะอยู่ในวิสัยทัศน์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” หรือ  
26 “Bangkok Green city” เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๒.๒ พื้นที่สาธารณะ  
27 พื้นที่สีเขียว กระจายทุกพื้นที่ เพื่อเป็นแหล่งดูดซับมลพิษทางอากาศไม่น้อยกว่า ๙ ตารางเมตรต่อประชากร  
28 หนึ่งคน และมีพื้นที่สีเขียวกระจายครอบคลุม พื้นที่กรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ ภายใต้  
29 การดำเนินงานใน ๑๔ โครงการ ได้แก่

30                                    ๑) โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ ที่ใช้สร้างเป็นพื้นที่สีเขียว

31                                    ๒) โครงการจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว

32                                    ๓) โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างให้เป็นพื้นที่สีเขียวในสวนหย่อม/รูปแบบสวนสาธารณะ

33                                    - พัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าในชุมชน ให้เป็นสวนหย่อมขนาดเล็กหรือสวนหมู่บ้าน

34                                    - พัฒนาพื้นที่บริจาคจากประชาชนในชุมชน ให้เป็นสวนหย่อมหรือสวนหมู่บ้าน

- 1 ๔) โครงการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่สีเขียวในสวนป่าของประชาชน / รูปแบบสวน  
2 ผลไม้
- 3 ๕) โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ไม้และระบบนิเวศ ในสวนสาธารณะ  
4 ๖) โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ไม้และความหลากหลาย ทางชีวภาพในพื้นที่เมือง  
5 ๗) โครงการคุ้มครองและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่เมือง  
6 ๘) โครงการออกแบบและก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ต้องมีพื้นที่  
7 สีเขียว
- 8 ๙) โครงการอนุรักษ์ต้นไม้ขนาดใหญ่ทั่วกรุงเทพมหานคร (Big tree)  
9 ๑๐) โครงการสร้างภาคีเครือข่ายอนุรักษ์ความหลากหลายของระบบนิเวศในพื้นที่  
10 ๑๑) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สีเขียว  
11 ๑๒) โครงการส่งเสริมและสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน  
12 รูปแบบสวนแนวตั้ง ทั้งภายใน และภายนอกอาคารสิ่งก่อสร้าง เช่น โรงแรม สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า เป็น  
13 ต้น
- 14 ๑๓) โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน  
15 ในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะอย่างถาวร
- 16 ๑๔) เพิ่มพื้นที่สีเขียวในโครงการสนับสนุนรูปแบบสวนหย่อมในแต่ละชุมชน และ  
17 บริหารจัดการโดยชุมชน
- 18 ๕) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กระทรวง  
19 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 20 “กองทุนสิ่งแวดล้อม” จัดตั้งขึ้นในกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ  
21 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อเป็นกลไกทางการเงินที่สร้างแรงจูงใจให้ส่วนราชการ  
22 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการ  
23 ป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ตามหลักการผู้ก่อให้เกิดมลพิษ  
24 เป็นผู้จ่ายโดยให้การสนับสนุนเงินทั้งในลักษณะเงินอุดหนุนและเงินกู้
- 25 โครงการที่จะขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนต้องเป็นไปตามกรอบทิศทางการ  
26 สนับสนุน เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ  
27 สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดให้เป็นเงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการ  
28 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงพื้นที่เป้าหมายตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร และ  
29 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และผู้ยื่นคำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจะต้อง  
30 เป็น กลุ่มเป้าหมายตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้แก่ เครือข่ายอาสาสมัคร  
31 พิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน สภาองค์กรชุมชนตำบล คณะกรรมการหมู่บ้าน หน่วย  
32 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ  
33 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1 และสนับสนุนเป็นเงินทุน ให้แก่ส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือเอกชนผู้ยืม  
2 ในการลงทุนและดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระบบการกำจัดของเสียรวม ระบบบำบัดอากาศเสีย  
3 รวมทั้งการจัดหาจัดซื้อที่ดิน วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานและ  
4 บำรุงรักษาระบบดังกล่าว สำหรับใช้เฉพาะในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจนั้น หรือเพื่อการ  
5 ควบคุมบำบัดหรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมหรือการดำเนินกิจการของตนเองหรือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต  
6 ให้ประกอบกิจการ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือการกำจัดของเสียตามพระราชบัญญัตินี้

7 **๖) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : สนช. หรือ NIA**

8 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานประเด็น “นวัตกรรมเพื่อสังคม (Social  
9 Innovation)” ที่ หมายถึง กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของสังคมเป็น  
10 หลัก โดยมีการพัฒนาและเผยแพร่ผ่านองค์กรเพื่อสังคม ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคม ชุมชน และ  
11 สิ่งแวดล้อม เพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต หรือเป็นกลไกสำคัญ  
12 ที่ช่วยเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคม มีผลกระทบในระดับชุมชน หรือ  
13 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยได้กำหนดเป้าหมาย “การสร้าง Social Economy ด้วย Social Innovation”  
14 เป็นรายปี ได้แก่

- 15 - ปี ๒๕๖๐ : ปีแห่งการสร้าง Social Innovation Platform
- 16 - ปี ๒๕๖๑ : ปีแห่งการสนับสนุนนวัตกรรมตาม Social Issue-based
- 17 - ปี ๒๕๖๒ : ปีแห่งการยกระดับการขยายผลนวัตกรรมเพื่อสังคม
- 18 - ปี ๒๕๖๓ : ปีแห่งการเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านสังคม
- 19 - ปี ๒๕๖๔ : ปีแห่งการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมในการฟื้นฟูประเทศจากภาวะวิกฤติ
- 20 - ปี ๒๕๖๕ : ปีแห่งการขยายผลนวัตกรรมเพื่อสังคมสู่ระดับภูมิภาค
- 21 - ปี ๒๕๖๖ : ปีแห่งการสร้างเครือข่ายและสร้างผลกระทบเชิงสังคม
- 22 - ปี ๒๕๖๗ : ปีแห่งการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม

23 โดยมีประเด็นนวัตกรรมเชิงสังคมย่อยใน ๙ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
24 ๒) ด้านความเชื่อมโยงระหว่าง อาหาร น้ำ และพลังงาน ๓) ด้านภาครัฐและการศึกษา ๔) ด้านการเงิน การ  
25 จ้างงาน และสวัสดิการสังคม ๕) ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน ๖) ด้านความเป็นเมือง ๗) ด้านสุขภาพ ๘) ด้านการ  
26 ท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และ ๙) ด้านการจัดการภัยพิบัติ

27 ในปีที่ผ่านมา ได้สนับสนุนการพัฒนา **นวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area-based Innovation)**  
28 **ภายใต้แนวคิด “Social Innovation in the City”** เพื่อสื่อสารให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของสังคมเมืองในปัจจุบัน  
29 และการขยายตัวของเมืองในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคม ความเหลื่อมล้ำของคนในเมือง ปัญหา  
30 สิ่งแวดล้อมจากการขยายตัวของเมือง ยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น และได้กรอบการพัฒนา  
31 พื้นที่ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และบริบทของย่านนวัตกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโต และพร้อมปรับตัวเพื่อ  
32 รับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป เช่น ๑) ในพื้นที่ ๗ ย่านของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย  
33 ย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์ ย่านนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพโยธี ย่านนวัตกรรมปทุมวัน ย่านนวัตกรรม  
34 คลองสาน ย่านนวัตกรรมกล้วยน้ำไท ย่านไชโยเขตกรุงเทพฯ และย่านนวัตกรรมลาดกระบัง ๒) ในจังหวัด



1 ต่างๆ เช่น ECC ที่เทศบาลบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยจัดตั้งเป็นศูนย์นวัตกรรมบ้านฉาง Banchang  
2 Innovation Learning Center เพื่อเป็นจุดเริ่มในการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม เป็นต้น  
3 และได้ร่วมกับสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนา “ดัชนีวัด  
4 ศักยภาพเมืองในการเป็นเมืองนวัตกรรม (Innovation Index for Inclusive, Sustainable and  
5 Connected City)” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้แต่ละเมืองได้นำไปใช้ในการประเมินตนเองถึงศักยภาพด้านระบบ  
6 นิเวศนวัตกรรมของเมือง ซึ่งแสดงถึงบทบาทและความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ และเพื่อให้ตระหนักถึง  
7 การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของเมืองต้องสร้างความสมดุลในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับการ  
8 พัฒนาทางเศรษฐกิจ และนวัตกรรมเชิงสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม รวมถึงให้ความสำคัญกับ  
9 นวัตกรรมสีเขียวที่ใส่ใจเรื่องการจัดการกับประเด็นสิ่งแวดล้อม

#### 10 ๗) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

11 สนับสนุนการดำเนินโครงการการศึกษาไกลเชิงพื้นที่โดยการวางแผนและการออกแบบ  
12 เมืองอย่างชาญฉลาด เพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจและสังคม (SG-ABC) ภายใต้การขับเคลื่อนแผนงานวิจัย  
13 TRF Flagship Research Program (TRP) ในปี ๒๕๖๒ ใน ๔ เมืองได้แก่

14 - จังหวัดสระบุรี นำเสนอผลการวิจัยโครงการ "การฟื้นฟูตลาดเก่าแก่งคอยเพื่อการ  
15 ก้าวสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน" ที่มี นายพดล ธรรมวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าโครงการ

16 - จังหวัดนครนายก นำเสนอผลการวิจัยโครงการ "การพัฒนาชุดข้อมูลและภาคีเพื่อ  
17 การพัฒนาจังหวัดนครนายก" ที่มี ผศ.ดร. สนธยา สีละมาต ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา  
18 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก เป็นหัวหน้าโครงการ

19 - จังหวัดพิษณุโลก นำเสนอผลการวิจัยโครงการ "การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับ  
20 เมือง ด้วยการพัฒนาย่านวัฒนธรรม ชุมชนตลาดโต้" ที่มีนายธวัช ขวัญบุญ เป็นหัวหน้าโครงการ

21 - จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเสนอผลการวิจัยโครงการ "การพัฒนาไกลเพื่อการเป็นเมือง  
22 อัจฉริยะเชิงวัฒนธรรม และการประยุกต์ใช้แนวทางพิพิธภัณฑน์มีชีวิตในการจัดการเมืองในเมืองแม่ฮ่องสอน"  
23 ที่มีนายกันต์ ปราณิตศิลป์ เป็นหัวหน้าโครงการ

#### 24 ๘) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)

25 เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
26 และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อเป็น “แกนกลาง” (Platform) เชื่อมต่อและบูรณา  
27 การความรู้แขนงต่างๆ ผ่านการมองแบบองค์รวม และประสานงานระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา  
28 เมือง เพื่อผลักดันให้เกิดโครงการฟื้นฟูเมืองอย่างเป็นรูปธรรม ที่สามารถเป็นพื้นที่นำร่องต้นแบบการ  
29 ฟื้นฟูเมืองประเภทต่างๆ (Urban Renewal Prototype) ตัวอย่างโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เช่น  
30 โครงการศิลป์ในซอย โครงการกรุงเทพฯ ๒๕๐ โครงการวางแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลาง  
31 โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี โครงการริมน้ำยานนาวา โครงการฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์  
32 ชุมชนริมย่านคลองสาน เป็นต้น และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการผังแม่บทจุฬาลงกรณ์  
33 มหาวิทยาลัย ศตวรรษที่ ๒: เขตการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการศึกษาศักยภาพการเข้าถึง  
34 สาธารณูปการที่ส่งเสริมการเดินเท้าและศึกษาศักยภาพการเดินเท้า (ระยะที่ ๓) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู

1 ย่านกะดีจีน-คลองสาน ระยะที่ ๒ ข้อเสนอโครงการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ระยะที่ ๓  
2 เพื่อสนับสนุนงานระดับปฏิบัติการของพื้นที่เมืองสุขภาวะ เป็นต้น

### 3 ๙) สำนักงานกฏบัตรแห่งชาติ

4 ได้รับการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
5 (สกว.) ภายใต้โครงการ SG-ABC ดำเนินการโดยคณะวิจัยของสมาคมการผังเมืองไทย มูลนิธิสถาบัน  
6 การวางแผนประเทศไทย และบริษัท เอเชีย สเปนนิ่ง จำกัด ที่มีเจตนารมณ์และเป้าหมายในการ  
7 ออกแบบการพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ (New Urban Development Platform) เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการ  
8 วางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรทุกระดับ เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านการพัฒนาเมือง เศรษฐกิจ สังคม  
9 สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เป็นไปตามความต้องการของทุกภาคส่วน ด้วยการประยุกต์เกณฑ์  
10 การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth Principles) เกณฑ์การออกแบบเมือง Form-Based Codes  
11 เกณฑ์ความเป็นผู้นำการออกแบบสภาพแวดล้อมด้านพลังงานระดับย่าน (LEED-ND) และเกณฑ์การ  
12 วางแผนของสมาคมการวางแผนอเมริกา (American Planning Association-APA) รวมทั้งตัวชี้วัดสำคัญของ  
13 แผนแม่บทการพัฒนาของเมืองต่างๆ และแสดงถึงเจตนารมณ์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติการที่  
14 สอดคล้องกับบริบทและอนาคตของประเทศไทย ตัวอย่างรูปธรรมในการดำเนินงาน เช่น

15 - คณะกรรมการกฏบัตรอุดรธานี เครือข่ายอุดรธานีในทศวรรษหน้า (UDON2029)  
16 โครงการ “การพัฒนารูปแบบกิจกรรมด้านสุขภาพกับการใช้บริการเชิงพื้นที่สาธารณะ ที่สอดคล้องกับการ  
17 เติบโตของเมืองอย่างชาญฉลาดของจังหวัดอุดรธานี” บนความร่วมมือของสมาคมสหสัมพันธ์ อุดรธานี  
18 บริษัทอุดรธานีพัฒนาเมือง สมาคมการผังเมืองไทย เทศบาลนครอุดรธานีและภาคีเครือข่าย

19 - คณะทำงานกฏบัตรเชียงใหม่ มีเป้าหมายดำเนินงานใน ๑๐ สาขา ประกอบด้วยสาขา  
20 การปรับปรุงฟื้นฟูเมือง สุขภาวะเมือง ที่อยู่อาศัย สวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว เกษตรและอาหารปลอดภัย  
21 เศรษฐกิจสีเขียว พลังงานเขียว ขนส่งสีเขียว อุตสาหกรรมเขียว และโครงสร้างพื้นฐานเขียว

22 - กฏบัตรกรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด  
23 และ เครือข่ายกฏบัตรแห่งชาติ กำลังดำเนินการร่างกฏบัตรกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งการจัดทำกฏบัตร  
24 ย่อยออกเป็น ๕ กฏบัตรย่อย ได้แก่ กฏบัตรอโศก-พระรามเก้า กฏบัตรรัตนโกสินทร์ กฏบัตรบางหว้า  
25 กฏบัตรเตาปูน-บางโพ และกฏบัตรบางขุนเทียน เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดสร้างยุทธศาสตร์  
26 การพัฒนาพื้นที่และยกระดับเศรษฐกิจเมืองของภาคมหานคร สร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองนานาชาติ  
27 ที่มีระบบทางกายภาพและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์

### 28 ๑๐) กลุ่ม We!Park (Public Space We! Can)

29 We!Park คือ เครือข่ายที่ตั้งใจชวนทุกคน มาช่วยกันสร้างพื้นที่สาธารณะสีเขียวที่มี  
30 คุณภาพและยั่งยืน ในรูปแบบของ Pocket Park หรือสวนขนาดเล็ก ภายใต้โครงการ Green Bangkok 2030  
31 โดยสามารถนำพื้นที่นอกอาคาร ภายในอาคาร บนอาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือ  
32 มีการใช้งานน้อย ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถเปิดเป็นพื้นที่สาธารณะให้คนในเมืองเข้ามาร่วมใช้งานได้  
33 อย่างน้อย ๑๐ ปี หรือถาวร มาพัฒนา ด้วยการค้นคว้าวิจัยและเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้  
34 ส่วนเสียทุกฝ่ายเพื่อให้พื้นที่สาธารณะนั้นเป็นไปตามความต้องการของคนในพื้นที่ โดยคำนึงถึงการจัดพื้นที่

1 ให้เป็นพื้นที่สาธารณะ (Public Space for All) ออกแบบตามหลัก Universal Design สามารถเข้าถึงได้อย่าง  
2 เท่าเทียม อยู่ในระยะที่เดินถึง ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างหลากหลาย เป็นพื้นที่สาธารณะ ให้คุณค่าเชิงนิเวศ  
3 และเป็นพื้นที่ที่มีความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Win-Win Solution ที่ทำให้ทุกภาคส่วนในสังคม ตั้งแต่ภาครัฐ  
4 ภาคเอกชน ภาควิชาการ สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ จนถึงประชาชน ได้รับผลประโยชน์โดยพร้อม  
5 เปรียงกัน เพราะที่ว่างมีศักยภาพจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ว่างให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว

6 กลยุทธ์ของ welpark เริ่มจากหาพื้นที่ว่างที่ไม่ถูกใช้ประโยชน์ โดยอาจเป็นพื้นที่เศษ  
7 เหลือจากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ พื้นที่ใต้ทางด่วน พื้นที่ใต้สะพาน ไปจนถึงพื้นที่รกร้าง  
8 ซึ่งเจ้าของพื้นที่ดินยินยอมให้เป็นสาธารณะประโยชน์ (ไม่จำเป็นต้องบริจาคให้ถาวร แต่เป็นลักษณะให้ยืม  
9 พื้นที่ในช่วงเวลาหนึ่ง) จากนั้น จะลงไปศึกษาพื้นที่ มีการดึงคนรุ่นใหม่อย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ  
10 เข้ามาทำกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน (Participatory Design) เมื่อได้ข้อสรุป ก็จัดหา  
11 งบประมาณมาปรับปรุงพื้นที่รกร้างให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวสาธารณะที่ออกแบบโดยชุมชน โดยมีภาครัฐหรือ  
12 เอกชนเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ เช่น กทม. ก็เป็นพาร์ทเนอร์หลักที่ช่วยในเรื่องงบประมาณบำรุงรักษา

13 ที่ผ่านมาได้พัฒนาพื้นที่รกร้างจนกลายเป็นลานกีฬาพัฒนา ทั้งที่ใต้ทางด่วนย่านอรุณพงษ์  
14 และชุมชนคลองจั่น เป็นลานกีฬาที่ผ่านกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม เมื่อคนรู้สึกเป็นเจ้าของ เพราะ  
15 ตรงกับความต้องการจริง ๆ เมื่อเข้ามาใช้ เขาก็จะช่วยกันดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง หรือขณะนี้อยู่ระหว่างการ  
16 พัฒนาพื้นที่บริเวณหลังวัดหัวลำโพงด้านหลังร้านกาแฟ Too Fast To Sleep ย่านอ่อนนุชบริเวณหลัง  
17 โครงการ T77 ซึ่งทั้ง ๒ พื้นที่ได้รับบริจาคจากภาคเอกชน ย่านเอกมัยที่เป็นพื้นที่เศษเหลือจากการทำสะพาน  
18 ข้ามคลองแสนแสบ พื้นที่เอกชนอย่าง River City พื้นที่ย่านราชประสงค์ และพื้นที่ย่านอโศก

### 19 ๑๑) กลุ่มสถาปนิก ใจบ้านสตูดิโอ (JaiBaan Studio)

20 เกิดขึ้นจากกลุ่มสถาปนิกที่เชื่อมั่นว่า งานออกแบบที่ดี สามารถก่อประโยชน์ได้ ทำให้  
21 คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นได้ จึงควรต้องถูกกระจายสู่ทุกคนในสังคม ไม่ใช่เพียงกลุ่มคนกระจุกเดียวที่มีฐานะดี  
22 จึงมีโอกาสเข้าถึงได้ จึงได้ใช้ ‘พื้นที่สาธารณะ’ นำกระบวนการออกแบบเข้าสู่ชุมชน จนเกิดเป็นโปรเจกต์  
23 สร้างสรรค์จำนวนมากที่กำลังสร้างความเคลื่อนไหวน่าสนใจ และเป็นส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเมือง  
24 เชียงใหม่ให้ดีขึ้นในขณะนี้ อาทิ สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ ที่พวกเขาเข้าไปเปลี่ยนพื้นที่ทิ้งขยะกลางเมือง  
25 เชียงใหม่ให้กลายเป็นสวนผักเลี้ยงปากท้องผู้คน โปรเจกต์ Imagine Maekha ที่ชวนชุมชนคลองแม่ข่ามาร่วม  
26 แสดงจินตนาการที่อยากให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของตน จนนำไปสู่ไอเดียการออกแบบของชุมชนร่วมกับภาครัฐ  
27 พัฒนาพื้นที่คลองแม่ข่าให้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น

28 ทั้งนี้ การขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการในพื้นที่จนเกิดเป็นรูปธรรมความสำเร็จ ยังมีอีกมากมาย  
29 ได้แก่ จากภาควิชาการโดยสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและ  
30 ผังเมือง เช่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยี  
31 พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
32 พระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น และจากภาคธุรกิจเอกชน รวมทั้งภาคประชาชนสังคม เช่น สถาบันอาศรม  
33 ศิลป์ บริษัท บ้านเมือง จำกัด บริษัท SMALL จำกัด บริษัท OPEN SPACE จำกัด บริษัท Cross and Friend

1 จำกัด บริษัท Mor & Farmer จำกัด กลุ่ม MALAYU LIVING กลุ่มมาดีอีसान กลุ่มสาธารณสุข (SATARANA)  
2 กลุ่ม 3C Project ฯลฯ

3

4 **๕. สมัชชาสุขภาพ ๑๑ มติ ๓ ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค**  
5 **ไม่ติดต่อ (Health Literacy for NCDs Prevention and Management)**

6 มีความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ทั้งในระดับนโยบายและ  
7 ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ ดังนี้

8 **๑) พัฒนาระบบจัดการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ**

9 - *กรมอนามัย* ได้พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารตอบโต้ข่าวหรือข้อมูลเท็จ  
10 เรียกว่า Risk Response for Health Literacy: RRHL ที่ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
11 อาทิ หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เอไอเอ สมาคมส่งเสริม  
12 ความรอบรู้ไทย เป็นต้น ซึ่งมีการถอดบทเรียนในช่วงแรก พบว่า เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่จะตอบโต้  
13 ข่าวหรือข้อมูลเท็จ มีการบริหารจัดการที่ยังต้องร่วมกันพัฒนาต่อ และปัญหาของการรวมข้อมูลเป็นคลัง  
14 ความรู้เดียวกันที่ปัจจุบันยังเป็นลักษณะเชื่อมข้อมูลไปยังหน่วยงานต่าง ๆ

15 - *กรมควบคุมโรค* ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ เร่งขับเคลื่อนทางสังคม สื่อสารความ  
16 เสี่ยงและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ  
17 ๕ ปี และใช้ไลน์แอดในการสื่อสารให้ความรู้

18 - *สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)* ได้กำหนดให้เรื่อง Health  
19 Literacy เป็นงานสำคัญขององค์กร ซึ่งกำหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน ที่เน้น ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) สร้างกลไก  
20 ประสานงานขับเคลื่อน ๒) สนับสนุนและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพของประเทศ ๓) ขยายผลสู่พื้นที่และสร้าง  
21 พื้นที่ต้นแบบ ๔) พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ รวมถึงการพัฒนา  
22 ระบบการจัดการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ผ่านช่องทางดิจิทัลไปยังหน่วยงานพันธมิตร อาทิ กระทรวง  
23 สาธารณสุข สาสุขซัวร์ หมอชาวบ้าน รามาชานแนล NECTEC ชัวร์ก่อนแชร์ เป็นต้น พัฒนาเว็บเพจที่รวบรวม  
24 วิธีการสร้างความรอบรู้ และมีกลไกตรวจสอบข่าวลวงด้วยระบบดิจิทัล (Digital Fact Checking) ด้านสุขภาพ  
25 ที่เรียกว่า Cofact

26 - *สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย* พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับติดตามข้อมูล  
27 ด้านสุขภาพ “ไทยสุข”

28 **๒) พัฒนาแนวทางสนับสนุนให้เกิดการประกอบกิจการที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรค**  
29 **ไม่ติดต่อ โดยใช้ทั้งกลไกภาษี มาตรการภาษีลดบริโภคเกลือและโซเดียม**

30 - *กรมควบคุมโรคร่วมกับภาคีเครือข่าย* ผลักดันมาตรการภาษีในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร  
31 สำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว ผงชูรส โดยได้หารือร่วมกับกรมสรรพสามิตและผู้ประกอบการแล้ว แต่ด้วย  
32 สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันอาจจะยังไม่เหมาะสม

33 - *สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา* ดำเนินการสนับสนุนการลดปริมาณโซเดียมในอาหาร  
34 ด้วยมาตรการต่าง ๆ อาทิ ทบทวนเกณฑ์ปริมาณโซเดียมที่ได้รับต่อวันสำหรับการแสดงฉลากโภชนาการ

1 ส่งเสริมการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปในกลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว เครื่องปรุงรส อาหาร  
2 แซ่เยือกแข็ง แซ่เย็น โดยความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรม มีการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการบนฉลาก  
3 อาหาร “ทางเลือกสุขภาพ” Healthier Logo เป็นต้น

4           **ก) การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์หลักด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเกี่ยวกับการ**  
5 **เสริมสร้างความรอบรู้ ด้านสุขภาพ** จากการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อเสนอต่อเรื่องนี้ คือ  
6 ควรศึกษาวิจัยแพ็คเกจต่างๆ ที่มีอยู่ เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือแพ็คเกจกลางที่จะสนับสนุนให้กับการพัฒนาชุดสิทธิ  
7 ประโยชน์ในทุกระบบประกัน ซึ่งในส่วนของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการตั้งคณะทำงาน  
8 พัฒนาชุดสิทธิประโยชน์กลไกการจัดการและเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพ ชุดใหม่

9           **ข) การวางแผนการศึกษาวิจัยระบบสุขภาพเกี่ยวกับความรอบรู้ ด้านสุขภาพเพื่อ**  
10 **ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ**

11           - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายวางแผนการศึกษาวิจัยระบบ  
12 สุขภาพเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ พัฒนานโยบายนวัตกรรมเครื่องมือชุดความรู้เกี่ยวกับ Health Literacy มีการ  
13 สนับสนุนทุนวิจัย ซึ่งบางเรื่องเสร็จแล้วบางเรื่องก็อยู่ระหว่างดำเนินการ เช่น โครงการเส้นทางการเจ็บป่วย  
14 ของโรคเบาหวาน ความรอบรู้ด้านสุขภาพและกลยุทธ์ในการสื่อสารกับเรื่องความดันเบาหวาน ความ  
15 รอบรู้ด้านสุขภาพในบริบทของคลินิกหมอครอบครัว การพัฒนารูปแบบความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริม  
16 พฤติกรรมการจัดการตนเองและผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน ความรอบรู้ด้าน  
17 สุขภาพเรื่องของไต เป็นต้น

18           **ค) การนำ Health Literacy ไปสู่การปฏิบัติ** ที่ไม่ใช่เพียงแต่เรื่องสื่อสารเพียงอย่างเดียว  
19 โดยจะขยายผ่านกลไกต่างๆ ได้อย่างไร และจากการประชุมแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าที่ผ่านมา พบว่า

20           - **สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพวิถีชีวิตไทย** มีการขับเคลื่อนระดับพื้นที่ผ่านกลไก พชอ.  
21 ที่ดำเนินงานในประเด็นการป้องกัน NCDs จำนวน ๑๑๐ แห่ง (มี ๔๖ แห่งที่เลือกทำประเด็นการป้องกัน  
22 NCDs เป็นอันดับ ๑) แต่ลักษณะการทำงานยังเป็นกิจกรรมอีเว้นท์ ยังไม่ถึงการสร้างความรอบรู้ให้เกิดการ  
23 จัดการตนเองได้

24           - **กรมอนามัย** พัฒนากลไกต้นแบบสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ๑๖ แห่ง เป็นองค์กรความ  
25 รอบรู้ด้านสุขภาพ ตามแนวคิด V-shape ๖ ขั้นตอน ได้แก่ การเข้าถึง เข้าใจ โต้ตอบซักถามแลกเปลี่ยน  
26 ตัดสินใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และบอกต่อ และ ๑๐ องค์ประกอบขององค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้  
27 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติมีระบบงานและบริการที่มุ่งให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์  
28 จากข้อมูล องค์ความรู้ และคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ จนเกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีขึ้น

29  
30           **๖. สมัชชาสุขภาพ ๑๑ มติ ๔ การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรม (Consumer**  
31 **Protection in Dental Services)**

32           มีความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ทั้งในระดับนโยบายและ  
33 ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ ดังนี้

1                   ๑) การกำหนดชุดสิทธิประโยชน์หลักทางทันตกรรมครอบคลุมด้านส่งเสริม ป้องกัน  
2 รักษา และฟื้นฟูที่เท่าเทียมกัน

3                   - กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
4 สนับสนุนให้ทันตแพทย์สภา จัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางกำหนดรายการในชุดสิทธิประโยชน์หลักและ  
5 ชุดสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสุขภาพภาครัฐ ด้านทันตกรรม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูป

6                   - สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาสิทธิ  
7 ประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UCBP) ได้แก่ ๑) การสร้างเสริมและป้องกันโรค ดำเนินการ  
8 ปรับปรุงประกาศสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัยโดยรวมเรื่องบริการทันต กรรม ของประชาชน  
9 ทุกสิทธิ ๒) รากฟันเทียม ดำเนินการศึกษาวิจัยความพร้อมของระบบบริการ และความเป็นไปได้ เพื่อเสนอ  
10 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพพิจารณาและเสนอของบประมาณ ปี ๒๕๖๕ นอกจากนี้ ยังมีสิทธิ  
11 ประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการ  
12 สาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มเด็กเล็กอายุ ๐-๕ ปี กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่น  
13 อายุ ๖-๒๔ ปี

14                   - สำนักงานประกันสังคม ดำเนินงานภายใต้ประกาศคณะกรรมการทางการแพทย์ตาม  
15 พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งกรณีทันตกรรมครอบคลุมเรื่องการอุด ขูด ถอน ใส่ฟันเทียม โดยปัจจุบัน  
16 การอุด ขูด ถอนฟัน จะเหมาจ่าย ๙๐๐ บาทต่อปี ส่วนการใส่ฟันเทียมอยู่ในอัตรา ๑,๓๐๐-๔,๔๐๐ บาท

17                   ๒) กำหนดให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน  
18 และดูแลสุขภาพด้านทันตกรรม ทุกกลุ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ครอบคลุมคนพิการและ  
19 ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

20                   - กรมอนามัย อยู่ระหว่างจัดทำแผนทันตสุขภาพแห่งชาติที่ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย และมี  
21 นโยบายสนับสนุนความรู้ด้านทันตกรรม

22                   ๓) การออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับการจัด  
23 ฟันแพชชั่นและ ฟันเทียมถือเป็นเครื่องมือแพทย์ รวมถึงให้มีการจดทะเบียนแล็บทันตกรรม

24                   - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงาน ได้แต่งตั้งกลไก  
25 คณะทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ และจัดทำร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ  
26 เงื่อนไขในการขายเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางทันตกรรม โดยมีแนบท้ายประกาศ รายการเครื่องมือหรือ  
27 อุปกรณ์ทางทันตกรรม เรื่อง กำหนดให้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางทันตกรรม เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ขายต้อง  
28 ได้รับอนุญาต

29                   ๔) สร้างความรู้ทางทันตกรรมและสุขภาพช่องปาก และสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง  
30 เกี่ยวกับการบริการทันตกรรม

31                   - กระทรวงศึกษาธิการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  
32 ครั้งที่ ๑๑ และได้ออกประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรการและแนวทางการสร้างเสริมความรู้และทักษะ  
33 ในการดูแลสุขภาพช่องปากและการเลือกรับบริการทางทันตกรรม

- 1                   ๕) การพัฒนากลไกการป้องกัน เฝ้าระวัง และพัฒนาต้นแบบการจัดการปัญหาจัดฟัน  
2   แฟชั่นและฟันเทียมเถื่อน รวมถึงการควบคุม บังคับใช้กฎหมาย
- 3                   - ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คคส.) มีการดำเนินโครงการนำ  
4   ร่องในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและภาคประชาสังคมในพื้นที่  
5   ในเรื่องการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย
- 6                   - ทันตแพทยสภา ร่วมกับ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการ  
7   คุ้มครองบริโภค มีการลงพื้นที่ตรวจจับผู้กระทำความผิดกฎหมาย
- 8                   ๖) งานวิจัย การศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกองทุนทันตกรรม และศึกษา  
9   อัตราค่าบริการทันตกรรมที่เหมาะสมและกระบวนการกำกับอย่างเป็นธรรม
- 10                  - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สนับสนุนงานวิจัย อาทิ การวิจัยคลินิกเอกชนร่วมจัดบริการ  
11   ในกลุ่มเด็ก การบริการครอบคลุมของการอุดฟันด้วยเทคนิค ART ในเด็ก เป็นต้น